



CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 3/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về một số nội dung quan trọng. Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đổng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Quy hoạch được lập trên diện tích hơn 306.555m² với mục tiêu hình thành khu dân cư mới với không gian kiến trúc cảnh quan

văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, tạo lập không gian xanh kết hợp mật nước dựa trên ý tưởng biểu tượng bóng lúa, mang đậm bản sắc văn hóa quê hương Thái Bình; khớp nối hài hòa với các tuyến đường, khu dân cư lân cận bảo đảm phát triển ổn định, bền vững; khai thác hiệu quả quỹ đất trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư, góp

phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Các đại biểu đều cho rằng vị trí quy hoạch khu dân cư này rất đặc địa, liên kết khu trung tâm hành chính - chính trị tỉnh, Quảng trường Thái Bình góp phần hình thành, phát triển đô thị thành phố Thái Bình hai bên sông Trà Lý văn minh, hiện đại.

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN HINH

Nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của trung ương và của tỉnh trong phòng, chống dịch

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: MINH ĐỨC

Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Đó là chỉ đạo của đổng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sản xuất nông nghiệp tại huyện Thái Thụy chiều ngày 3/4. Hiện nay, công tác phòng, chống

dịch Covid-19 đang được các cấp, các ngành và người dân Thái Thụy thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)
TRẦN TUẤN

Thái Bình là 1 trong 5 địa phương thí điểm đạy học trực tuyến theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp trực tuyến với sở giáo dục và đào tạo 4 tỉnh: Thái Bình, Quảng Ninh, Yên Bái, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 5 địa phương được Bộ lựa chọn tổ chức thí điểm dạy học trực tuyến cho học sinh. Đổng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp.

Thời gian vừa qua, để phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học. Nhằm cung cấp và củng cố kiến thức cho học sinh, các địa phương đã tổ chức dạy học trực tuyến cho các em, tuy nhiên, cách dạy của các địa phương không có sự thống nhất và gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Báo cáo tại cuộc họp, đổng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho biết, từ giữa tháng 3/2020, ngành Giáo dục Thái Bình đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 9 và lớp 12. Đối với học sinh các khối lớp còn lại, các nhà trường đã chỉ đạo giáo viên sử dụng hình thức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện địa phương. Mặc dù đây là giải pháp tối ưu nhất trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, hạn chế về đường truyền internet, trang thiết bị dạy học,

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 3/4, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng. 206 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận có 1.018.535 người nhiễm Covid-19, 53.280 người tử vong. Trong số 10 quốc gia có trên 1.000 người tử vong do Covid-19, Ý hiện là quốc gia có số người tử vong cao nhất với 13.915 người. Số người tử vong tại Tây Ban Nha cũng đã vượt qua con số 10.000 người.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 3/4, số người nhiễm Covid-19 là 237 người, trong đó 152 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, 85 người đã khỏi bệnh. Ngày 3/4, cả nước có thêm 10 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam có 57 người được phát hiện tại cộng đồng. Do đó, cách ly toàn xã hội được coi là giải pháp phù hợp, kịp thời ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong thời điểm hiện nay.



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xử lý mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến 18 giờ ngày 3/4, trên địa bàn tỉnh Thái Bình ghi nhận 216 người nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó, 118 người đã xuất viện còn 98 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố đang cách ly, theo dõi sức khỏe 686 người. Số người đang được theo dõi sức khỏe tại các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp là 83 người.

Từ tối ngày 2/4 đến 16 giờ ngày 3/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thu nhận 209 mẫu phẩm của các trường hợp nghi nhiễm và nguy cơ cao từ các cơ sở y tế và các khu cách ly tập trung của tỉnh và huyện. Kết quả xét nghiệm 209/209 mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Phần lớn các mẫu phẩm đều liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tính đến 16 giờ ngày 3/4, Thái Bình đã triển khai xét nghiệm được 421 mẫu, 100% mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến ngày 3/4, toàn tỉnh đã lấy 1.305 mẫu xét nghiệm, trong đó hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành xét nghiệm 421 mẫu, 884 mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Hiện tại 1.031 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 274 mẫu đang chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến việc khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo thông tin từ ngành Y tế, số mẫu dự kiến lấy tiếp theo là hơn 1.400 mẫu

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHÒNG VIÊN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân

(Xem trang 3)



Nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nhớ ơn người đã khuất nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

(Xem trang 4)